



ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  
เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – 19)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – 19) การแพร่ระบาดเริ่มขยายในวงกว้าง และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวยังไม่น่าไว้วางใจและยังมีความเสี่ยงสูง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากร และผู้ปกครอง อาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เพื่อเป็นการป้องกันและเผื่อระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – 19) และอ้างอิงแนวทางปฏิบัติตามหนังสือวิทยุสื่อสารจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ ๐๑๘.๑/๑๔๖ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด จึงกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – 19) ดังนี้

๑. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ให้เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม ๑) on-line ๒) on-air ๓) on-demand และ ๔) on-hand โดยครูผู้สอนจะแจ้งกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางของโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

๒. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติ โดยให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ๑) on-line ๒) on-air ๓) on-demand และ ๔) on-hand หรือรูปแบบผสมผสานตามเหมาะสมและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – 19)

๓. ในระหว่างการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – 19) ไม่ถือว่าเป็นการปิดเรียนให้ครูผู้สอนตรวจสอบการเข้าเรียนของนักเรียนและนับเวลาตามปกติ

๔. ขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยกำกับดูแลนักเรียน และช่วยเหลือนักเรียนในระหว่างกิจกรรมการเรียนที่บ้าน และโปรดติดตามข่าวสารของทางโรงเรียนจากเว็บไซต์โรงเรียน [www.tup101.ac.th](http://www.tup101.ac.th) และทางเพจ Facebook โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อยู่เสมอ

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์ดีขึ้นจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ว่าที่ร้อยตรี

(พรเทพ โพธิ์พันธุ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด